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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ป  พ.ศ.2555

วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี

ผูมาประชุม
1. นายวินัย พรมมาตร รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาฯ
2. นายจง สีบัวลา ประธานสภาฯ
3. นายประกิต คงบุญ ส.อบต.ม.1
4. นายเหมันต แอนดอย ส.อบต.ม.2
5. นายนิด ดีประชา ส.อบต.ม.2
6. นายประทีป หลวงจันทร ส.อบต.ม.3
7. นายสิทธิณัฐ บัวผัน ส.อบต.ม.4
8. นายพรายงาม จินดาอินทร ส.อบต.ม.4
9. นางสาวพิชชา สัตยคํา ส.อบต.ม.5
10. นายวลาชัย นินขลัง ส.อบต.ม.5
11. นายภูทอน ออนนุม ส.อบต.ม.6
12. นายอํานาจ พรมจันทร ส.อบต.ม.7
13. นายดิเรก ภูคง ส.อบต.ม.7
14. นายจิรัฎฐ ฐิติพงษภักดิ์ ส.อบต.ม.8
15. นางปณิธี สังขสุวรรณ ส.อบต.ม.8
16. นายสมพร พูลเปยม ส.อบต.ม.9
17. นายไพบูลย แซจาง ส.อบต.ม.10
18. นายวาดีพอ รักไทย ส.อบต.ม.10
19. นายบุญยงค เชียงปา ส.อบต.ม.11
20. นายสมนึก เฮียนตัน ส.อบต.ม.11
21. นายสมบัติ สาโคตรวรรณ ส.อบต.ม.12
22. นายเฉลิมชัย เกิดหาญ ส.อบต.ม.13
23. นายปรีชา ยุทธพันธ ส.อบต.ม.13
24. นายมาลัย อยูดี ส.อบต.ม.14
25. นายประทวน นิลรัตนานนท ส.อบต.ม.15
26 นายบุญเลิศ ขําวงค ส.อบต.ม.15
27. นายทองดี ยิ้มละมัย ส.อบต.ม.16
28. นายฮม สระทองหน ส.อบต.ม.16
29. นายวิรัชน มีโพธิ์ ส.อบต.ม.17
30. นายประดิษฐ สุกนอย ส.อบต.ม.17
31. นายสัมผัส เมลกุล ส.อบต.ม.18
32. นางดารากร หลาหลั่ง ส.อบต.ม.19
33. นายมนตรี อ่ิมสมบัติ ส.อบต.ม.19
34. นายวิทยา หาญมนตรี ส.อบต.ม.20
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35. นายพยุง พ่ึงชาง ส.อบต.ม.20
36. นายไพรัตน มีชัย ส.อบต.ม.21
37. นายบุญสง อุนชาวนา ส.อบต.ม.21
38. นางวันเพ็ญ มุมมาลา ส.อบต.ม.22
39. นายลําพูน จุนพันธ ส.อบต.ม.22
40. นางสาวน้ําเพชร ก่ิมไร ส.อบต.ม.23
41. นายสมคิด ไชยเลิศ ส.อบต.ม.24
42. นายอดุลย บํารุงจิตร ส.อบต.ม.24
43. นางปภาวรินท อชิตพล ส.อบต.ม.25
44. นายสังคม วงภูดร เลขานุการสภา

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ นายก อบต.
2. นายบุญชุบ อนศรี รองนายก อบต.
3. นางสาวปภาวรินทร ใจวอง เลขานุการนายก อบต.
4. นายเท่ียง สมโภชน รองปลัด อบต.
5. นายชาตรี วิริยจารี ผูอํานวยการกองชาง
6. นางบุษบา กกศรี ผูอํานวยการกองคลัง
7. นางสาวลดารัตน มานมูล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
8. นางสาวจําลอง มรกต เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน
9. นายผจญ ศรีดานุช ครู คศ.1  (ร.ร.บานหนองแดน)
10. นายทศพล พิณเมืองทอง ธุรการ (ร.ร.บานหนองแดน)

ผูไมมาประชุม
1. นางสาวศศิกานต สิงหใส ส.อบต.ม.1 ลา
2. นายวิโรจน บุญตอ ส.อบต.ม.3 ขาด
3. นางทองสุข แกวสะแสน ส.อบต.ม.9 ลา
4. นางฉลอง กลิ่นซอน ส.อบต.ม.12 ลา
5. นางนงนุช ใจคํา ส.อบต.ม.23 ลา
6. นางลําคลอง กองแกว ส.อบต.ม.25 ลา

เริ่มประชุมเวลา 08.30  น.
นายวินัย  พรมมาตร) สวัสดี คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล และผูเขารวมประชุม
(ประธานฯ) สภาฯ ทุกทาน ผมวินัย  พรมมาตร  รองประธานสภาฯ  ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาฯ

ขอเปดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.๒๕๕5 วันท่ี 15
สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
โกสัมพี มีสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุมจํานวน 43 ทาน  ลา 5 ทาน  ขาด 1 ทาน

นายวินัย  พรมมาตร ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
(ประธานฯ) เนื่องจากนายจง  สีบัวลา ประธานสภาฯ  ไดมอบหมายใหผมนายวินัย  พรมมาตร  รอง

ประธานสภาฯ  เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  ขอ 17 รองประธานสภาทองถ่ินมี
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หนาท่ีชวยประธานสภาทองถ่ินในกิจการอันเปนอํานาจหนาท่ีของประธานสภาทองถ่ิน
หรือปฏิบัติการตามท่ีประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย

นายวินัย  พรมมาตร ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี
(ประธานฯ) 1 ป  พ.ศ.2555 วันท่ี  9 สิงหาคม 2555 ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ  ไดอาน

รายงานการประชุม
นายสังคม  วงภูดร เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน
(เลขานุการสภาฯ) การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 1 ประจําป  พ.ศ.

2555 วันท่ี  9 สิงหาคม 2555 ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบรายงานการ
ประชุมโดยพิจารณาทีละหนา  หากมีขอผิดพลาดหรือตองการแกไขหรือเพ่ิมเติมก็ขอให
แจง  (พิจารณาจากหนาท่ี ๑-103)

นายวินัย  พรมมาตร สมาชิกสภาฯ  ทานใดตองการแกไข  หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ
(ประธานฯ) สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ป  พ.ศ.2555 วันท่ี  9 สิงหาคม 2555 หากไมมีผมขอมติท่ี

ประชุมสภาฯ  หากทานสมาชิกสภาฯ  เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ดังกลาว
ขอใหยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ  43 เสียง  ไมเห็นชอบ -  เสียง
นายวินัย  พรมมาตร ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา
(ประธานฯ) ระเบียบวาระท่ี 3.1  พิจารณาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  รางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 เชิญนายวลาชัย  นินขลัง ส.อบต.ม.5
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญตัตติอสภาฯ

(นายวลาชัย  นินขลัง) เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายวลาชัย
(ส.อบต.ม.5) นินขลัง  ส.อบต.ม.5 ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ (กลาวรายงานการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ)

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
องคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี
ครั้งท่ี 1 ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕5

วันท่ี  11 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี

เวลา 09.00  น.
ผูมาประชุม

๑. นายวลาชัย นินขลัง ประธานกรรมการ
2. นายพยุง พ่ึงชาง รองประธานกรรมการ
3. นางปภาวรินท อชิตพล กรรมการ
4. นายสมนึก เฮียนตัน กรรมการ/เลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ นายก อบต.
2. นางสาวน้ําเพชร ก่ิมไร ส.อบต.ม.25
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายวลาชัย  นินขลัง สวัสดีทานคณะกรรมการแปรญัตติทุกทาน ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวน
(ประธานกรรมการช่ัวคราว) ตําบลโกสัมพี  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป  พ.ศ. 2555 วันท่ี 9

สิงหาคม 2555 ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี  ไดแตงตั้งให
คณะกรรมการแปรญัตติประกอบดวย
๑. นายวลาชัย นินขลัง ส.อบต.ม.5
2. นายพยุง พ่ึงชาง ส.อบต.ม.20
3.  นางปภาวรินท อชิตพล ส.อบต.ม.25
4. นายสมนึก เฮียนตัน ส.อบต.ม.11
จึงไดเชิญคณะกรรมการแปรญัตติเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติในวันท่ี 11
สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. เปนตนไป  ขณะนีมี้คณะกรรมการเขารวมประชุม
จํานวน 4 คน   ครบองคประชุม  ผมขอเปดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

นายวลาชัย นินขลัง ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
(ประธานกรรมการช่ัวคราว) (ไมมี)
นายวลาชัย นินขลัง ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
(ประธานกรรมการช่ัวคราว) (ไมม่ี)
นายวลาชัย นินขลัง ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา
(ประธานกรรมการช่ัวคราว) ระเบียบวาระท่ี 3.1 คณะกรรมการแปรญัตติ  เสนอรายชื่อเพ่ือแตงตั้งประธาน

กรรมการ
นายพยุง พึ่งชาง ผมนายพยุง  พ่ึงชาง  ขอเสนอนายวลาชัย  นินขลัง  เปนประธานกรรมการ
(กรรมการ)
นายวลาชัย นินขลัง มีกรรมการทานใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม
(ประธานกรรมการช่ัวคราว)
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 3 เสียง  ใหนายวลาชัย  นินขลัง  เปนประธานกรรมการ
นายวลาชัย นินขลัง ระเบียบวาระท่ี 3.2 คณะกรรมการแปรญัตติ  เสนอรายชื่อเพ่ือแตงตั้งรองประธาน
(ประธานกรรมการ) กรรมการ
นายสมนึก  เฮียนตัน ขอเสนอนายพยุง  พ่ึงชาง  เปนรองประธานกรรมการ
นายวลาชัย นินขลัง มีกรรมการทานใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม
(ประธานกรรมการ)
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 3 เสียง  ใหนายพยุง  พ่ึงชาง  เปนรองประธานกรรมการ
นายวลาชัย นินขลัง ระเบียบวาระท่ี 3.3 คณะกรรมการแปรญัตติ  เสนอรายชื่อเพ่ือแตงตั้งเลขานุการ
(ประธานกรรมการ)
นางปภาวรินท  อชิตพล  ขอเสนอนายสมนึก  เฮียนตัน  เปนเลขานุการ
นายวลาชัย นินขลัง มีกรรมการทานใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม
(ประธานกรรมการ)
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 3 เสียง  ใหนายสมนึก  เฮียนตัน  เปนเลขานุการ
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นายวลาชัย นินขลัง ระเบียบวาระท่ี 3.4 นางสาวน้ําเพชร  ก่ิมไร  ส.อบต.ม.23 บานคลองเปา  ยื่นเสนอ
(ประธานกรรมการ) แปรญัตติ  กองชาง  งบลงทุน

2.1.22 โครงการกอสรางถังกรองน้ําประปา  หมูท่ี 23 บานคลองเปา  ตั้งไว
200,000.00 บาท
ดําเนินการกอสรางถังกรองน้ําประปา  ขนาดกวาง 1.20  เมตร  สูง 1.60 เมตร
จํานวน 3 ขุด  พรอมถังน้ําใส  โรงสูบและเครื่องสูบน้ํา  ตามแบบท่ี  อบต.โกสัมพี
กําหนด  เลขท่ี  กส.17/2556
ขอแกไขเปน
2.1.22 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี 23 บานคลองเปา  ตั้งไว 200,000.00 บาท
ดําเนินการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน  ปริมาณงานกวาง 6.00 เมตร       ยาว
1,200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,404
ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดดวยมอเตอรเกรดเดอร  รถบดตามแบบท่ี  อบต.โกสัมพี
กําหนด  เลขท่ี  ซซ.04/2556
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547
ขอ 60 หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม  หรือเพ่ิมเติมรายจาย  หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย  เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหาร
ทองถ่ิน  หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารเปนผูแปรญัตติ  ขอเรียนเชิญนางสาว  น้ําเพชร
ก่ิมไร  ส.อบต.ม.23 บานคลองเปา  ผูยื่นเสนอแปรญัตติไดชี้แจงเหตุผลในการขอเสนอ
แปรญัตติในครั้งนี้

นางสาวน้ําเพชร  กิ่มไร เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันนางสาวน้ําเพชร  ก่ิมไร  ส.อบต.
(ส.อบต.ม.23) ม.23 เหตุผลท่ียื่นขอแปรญัตติ  กองชาง  งบลงทุน

2.1.22 โครงการกอสรางถังกรองน้ําประปา  หมูท่ี 23 บานคลองเปา  ตั้งไว
200,000.00 บาท
ดําเนินการกอสรางถังกรองน้ําประปา  ขนาดกวาง 1.20 เมตร  สูง 1.60 เมตร
จํานวน 3 ขุด  พรอมถังน้ําใส  โรงสูบและเครื่องสูบน้ํา  ตามแบบท่ี  อบต.โกสัมพี
กําหนด  เลขท่ี  กส.17/2556
ขอแกไขเปน
2.1.22 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี 23 บานคลองเปา  ตั้งไว 200,000.00 บาท
ดําเนินการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน  ปริมาณงานกวาง 6.00 เมตร       ยาว
1,200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,404
ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดดวยมอเตอรเกรดเดอร  รถบดตามแบบท่ี  อบต.โกสัมพี
กําหนด  เลขท่ี  ซซ.04/2556
เนื่องจากเปนความตองการของประชาชน  ม.23 บานคลองเปา  ซึ่งไดทําการประชาคม
หมูบานเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหดําเนินโครงการ
ซอมแซมถนนลูกรัง  เนื่องจากถนนลูกรังชํารุด  น้ําทวมขังในเวลาฤดูฝน  การสัญจรไปมา
เปนไปดวยความยากลําบาก

นายวลาชัย นินขลัง เรียนเชิญทานมัชฌิมา  จันทราภรณ  นายก อบต.โกสัมพี  ไดแสดงความคิดเห็นสําหรับ
(ประธานกรรมการ) ยื่นขอแปรญัตติของนางสาวน้ําเพชร  ก่ิมไร  ส.อบต.ม. 23
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นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ  เรียนทานประธาน  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันนางสาวมัชฌิมา
(นายก อบต.) จันทราภรณ  นายก อบต. ดิฉันมีความเห็นดวยกับการแปรญัตติของทาน ส.อบต.ม.23

เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน  และเปนการดําเนินการตาม
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีผูซึ่งไดรับความเดือดรอน

นายวลาชัย นินขลัง ผูเขารวมประชุมทานใดตองการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้  ขอเรียนเชิญ
(ประธานกรรมการ) ไมมีผูเขารวมประชุมทานใดแสดงความคิดเห็น  ผมขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติ  หากทานกรรมการเห็นควรใหมีการแปรญัตติตามท่ีนางสาวน้ําเพชร  ก่ิมไร
ส.อบต.ม.23 ยื่นขอแปรญัตติของใหยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 3 เสียง  ใหแกไขขอความตามท่ีนางสาวน้ําเพชร  ก่ิมไร       ส.
อบต.ม.23 บานคลองเปา  ยื่นเสนอแปรญัตติ

นายวลาชัย นินขลัง ทานคณะกรรมการแปรญัตติทานใดตองการยื่นแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
(ประธานกรรมการ) รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 ขอเรียนเชิญ

- ไมมีการยื่นแปรญัตติเพ่ิมเติม -
นายวลาชัย นินขลัง ผมขอปดการประชุมคณะกรรมแปรญัตติในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวม
(ประธานกรรมการ) ประชุม
นายวินัย  พรมมาตร ตามท่ีนายวลาชัย  นินขลัง  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดกลาวรายงานการประชุม
(ประธานฯ) คณะกรรมการแปรญัตติ  ไดมีผูเสนอแปรญัตติ  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคโครงการตาม

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 กองชาง  งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2.1.22 โครงการกอสรางถัง
กรองน้ําประปา  หมูท่ี 23 บานคลองเปา  งบประมาณ 200,000.-  บาท ขอเขิญ
นางสาวน้ําเพชร  ก่ิมไร  ส.อบต.ม.23 ผูเสนอขอแปรญัตติไดชี้แจง

(นางสาวน้ําเพชร  กิ่มไร)  เรียนทานประธานสภาฯ  ดิฉันนางสาวน้ําเพชร  ก่ิมไร  ส.อบต.ม.23 สาเหตุท่ีเสนอ
(ส.อบต.ม.23) แปรญัตตเิปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคโครงการตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 กองชาง  งบลงทุน  คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 2.1.22 โครงการกอสรางถังกรองน้ําประปา  หมูท่ี 23 บานคลองเปา
งบประมาณ 200,000.-  บาท ชาวบาน  ม. 23 บานคลองเปาไดมีการจัดทํา
ประชาคมหมูบาน  มติท่ีประชาคมไมตองการถังกรอกน้ําประปาเพราะไมไดใชงาน
ชาวบานตองการใหมีการซอมแซมถนนลูกรังแทน  จึงขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
โครงการจากเดิมเปนโครงการกอสรางถังกรองน้ําประปา  หมูท่ี 23 บานคลองเปา
งบประมาณ 200,000.-  บาท ขอเปลี่ยนแปลงเปน โครงการซอมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี
23 บานคลองเปา  งบประมาณ 200,000.-  บาท  ดําเนินการซอมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมูบาน  จุดดําเนินจากทอลอดเหลี่ยม  ถนนสายม.23 บานคลองเปา – ม.8 บาน
เขาชัยโพธิ์ ปริมาณงาน  กวาง 6 เมตร  ยาว 1,200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,404 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรดบดอัดดวยมอเตอรเกรดเดอร
รถบด  ตามแบบท่ี  อบต.โกสัมพี  กําหนด  เลขท่ี  ซซ 04/2556

นายวินัย  พรมมาตร มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดตองการจะสอบถามเพ่ิมเติม  เรียนเชิญ
(ประธานฯ) ไมมีผูใดตองการสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.1

พิจารณาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2556   หากสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบใหมีการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
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องคการบริหารสวนตําบล  เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556
กองชาง  งบลงทุน  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2.1.22 โครงการกอสรางถังกรอง
น้ําประปา  หมูท่ี 23 บานคลองเปา  งบประมาณ 200,000.-  บาท  เปลี่ยนแปลง
เปนโครงการซอมแซมถนนลูกรัง  หมูท่ี 23 บานคลองเปา  งบประมาณ 200,000.-
บาท  ดําเนินการซอมแซมถนนลูกรังสายภายในหมูบาน  จุดดําเนินจากทอลอดเหลี่ยม  ถนน
สายม.23 บานคลองเปา – ม.8 บานเขาชัยโพธิ์  ปริมาณงาน  กวาง 6 เมตร  ยาว
1,200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,404 ลูกบาศก
เมตร  หากทานสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบขอใหยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 43 เสียง  ไมเห็นชอบ -  เสียง
นายวินัย  พรมมาตร ระเบียบวาระท่ี 3.2 พิจารณาวาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบใหตราเปนรางขอบัญญัติงบประมาณ
(ประธานฯ) รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 ทานสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบใหตราเปนราง

ขอบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 หรือไม  หากสมาชิก
สภาฯ  เห็นชอบขอใหยกมือข้ึน

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 43 เสียง  ไมเห็นชอบ -  เสียง
นายวินัย  พรมมาตร ระเบียบวาระท่ี 3.3  พิจารณาขอขยายเวลากันเงินตามขอบัญญัติ  องคการบริหารสวน
(ประธานฯ) ตําบล  เรื่องงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554 อุดหนุนกิจการไฟฟา

ใหสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร  งบประมาณ 100,000.-  บาท
เพ่ือดําเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณะแบบนีออนคู  หมูท่ี 4 บานมะเดื่อชุมพร (ตาม
แบบแปลนท่ีวาการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด)  ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจง

นายสังคม  วงภูดร ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงตามระเบียบวาระท่ี 3.3 พิจารณา
(เลขานุการสภาฯ) ขอขยายเวลากันเงินตามขอบัญญัติ  องคการบริหารสวนตําบล  เรื่องงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554 อุดหนุนกิจการไฟฟาใหสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดกําแพงเพชร  งบประมาณ 100,000.-  บาท  เพ่ือดําเนินการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแบบนีออนคู  หมูท่ี 4 บานมะเดื่อชุมพร (ตามแบบแปลนท่ีวาการไฟฟาสวน
ภูมิภาคกําหนด) เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การ
เบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรกัษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2547  ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน  หรือกรณีมีความ
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกัน
เงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว  หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงิน
ดังกลาว  ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม

นายวินัย  พรมมาตร มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ
(ประธานฯ) ระเบียบวาระท่ี 3.3  พิจารณาขอขยายเวลากันเงินตามขอบัญญัติ  องคการบริหารสวน

ตําบล  เรื่องงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554 อุดหนุนกิจการไฟฟา
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ใหสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร  งบประมาณ 100,000.-  บาท
เพ่ือดําเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณะแบบนีออนคู  หมูท่ี 4 บานมะเดื่อชมุพร (ตาม
แบบแปลนท่ีวาการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด)

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 43 เสียง  ไมเห็นชอบ -  เสียง
นายวินัย  พรมมาตร ระเบียบวาระท่ี 3.4  พิจารณาขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนบานโละโคะ  เรียนเชิญ
(ประธานฯ) ทานนายกฯ  ชี้แจง
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ เรียนทานประธานสภาฯ ตามท่ีโรงเรียนบานหนองแดนไดดําเนินการขอใชพ้ืน
(นายก อบต.) อุทยานคลองวังเจา  เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนบานโละโคะ  หมูท่ี 10 ตําบลโกสัมพี  จากเดิม

เปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบานหนองแดน  ยังขาดเอกสารประกอบในการยื่นคําขอใช
พ้ืนท่ีของสวนราชการหรือองคการของรัฐภายในเขตอุทยานแหงชาติ  ตาม พรบ.อุทยาน
แหงชาติ พ.ศ.2504 ในหัวขอท่ี 5 คือหลักฐานแสดงวารับความเห็นชอบจากสภา
ตําบล  หรือองคการบริหารสวนตําบลทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยู  ทางโรงเรียนไดทําหนังสือขอ
ความเห็นชอบจากสภาฯ  เรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียนบานโละโคะ  ขอใหสภาฯ  ได
พิจารณา

นายวินัย  พรมมาตร เรียนเชิญคณะครูผูเปนตัวแทนจากโรงเรียนบานหนองแดนไดชี้แจงเพ่ิมเติม
(ประธานฯ)
(นายผจญ ศรีดานุช) เรียนทานประธานสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมในนามโรงเรียนบานหนองแดน
(ครู คศ.1 ร.ร.บานหนองแดน) ขอชี้แจงเหตุผลการขอจัดตั้งโรงเรียนบานโละโคะ  ปจจุบันโรงเรียนบานหนองแดน  สาขา

โละโคะมีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 132 คน  ทางโรงเรียนขาดบุคลากรท่ีจะสอนหนังสือ
อีกท้ังขาดแคลนงบประมาณในการบริหารการศึกษา  การติดตอ  การสื่อสาร  การเดินทาง
ไป – มาลําบาก  หากสภาฯ  ใหความเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนบานโละโคะก็จะ
เปนเอกเทศกไมตองข้ึนกับโรงเรียนบานหนองแดนดังเชนปจจุบัน การบริหารจัดการมี
คลองตัวข้ึน  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมากข้ึน  การเรียนการสอนก็จะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  การจัดตั้งจะสําเร็จหรือไมก็ข้ึนอยูกับการพิจารณาของสภาฯ  หาก
สภาฯ  ใหความเห็นชอบทางโรงเรียนก็จะดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ

นายวินัย  พรมมาตร มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ
(ประธานฯ) ระเบียบวาระท่ี  3.4 พิจารณาขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนบานโละโคะ  หากทาน

สมาชิกสภาฯ  เห็นชอบขอใหยกมือข้ึน
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ  เห็นชอบ 43 เสียง  ไมเห็นชอบ -  เสียง
นายวินัย  พรมมาตร ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ
(ประธานฯ) ระเบียบวาระท่ี 4.1 การดําเนินงานโครงการบานทองถ่ินไทย  เทิดไทองคราชันย 84

พรรษา  เชิญทานรองปลัดฯ  ชี้แจง
นายเท่ียง  สมโภชน เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายเท่ียง
(รองปลัด อบต.) สมโภชน  รองปลัด อบต.  การดําเนินการบานเทิดไทองคราชันย   84 พรรษา  เนื่องใน

โอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พระชนมายุครบ 84 พรรษา  ในวันท่ี 5
ธันวาคม 2554 ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  พระองคทรงดําเนินการพัฒนาในดาน
ตาง ๆ  มาสูประชาชนใหมีความเปนอยูอยางมีความสุข  ทรงใหความสําคัญกับการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทุกดานในอันท่ีจะทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคการบริหารสวน



๙

ตําบลโกสัมพีไดจัดทําโครงการบานทองถ่ินไทย  เทิดไทองคราชันย 84 พรรษา  จํานวน
1 หลัง โดยดําเนินกิจกรรมรวมกันกอสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูดอยโอกาส  ผูยากไร  หรือ
ผูยากจนใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองอยางม่ันคงและดํารงชีวิตอยางมีความสุข  ดวยวิถี
แหงความพอเพียงภายใตความรวมมือระหวางประชาชนในหมูบาน  หรือชุมชนดวย
กันเอง องคการบริหารสวนตําบลโกสัมพีขอประชาสัมพันธใหทานสมาชิกทุกทานไดทราบ
ถึงโครงการฯ  และหากหมูบานท่ีประสงคท่ีจะสงรายชื่อผูยากไรเขารวมโครงการดังกลาวให
ดําเนินการประชาคมหมูบานคัดเลือกบุคคลท่ีควรไดรับความชวยเหลือใหมีบานอยูอาศัยโดย
มีคุณสมบัติท่ีควรพิจารณา  ประกอบดวย

- เปนบุคคลท่ีมีจิตใจสาธารณะ  เอ้ือเฝอเผื่อแผ  หรือดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
- เปนบุคคลท่ีไมยุงเก่ียวกับอบายมุข  สงเสพติด  หรือเปนผูท่ีไดลด  ละ  เลิก

อบายมุขแลว
- เปนบุคคลท่ีขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  หรือมีความอดทนตอสูกับ

ความยากลําบาก
โดยใหแจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมแนบสําเนารายงานการประชุมหมูบานใหองคการ
บริหารสวนตําบลโกสัมพี  ภายในวันท่ี 17 สิงหาคม 2555  และจะมีการประชุม
ประชาคมทองถ่ิน  ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวน

นายสมพร  พูลเปยม ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ผมนายสมพร  พูลเปยม  ส.อบต.ม.9 ขอเรียนถาม
(ส.อบต.ม.9) รายนามผูท่ีจะเขารวมคัดเลือกเพ่ือขอรับความชวยเหลือใหมีบานในครั้งนี้ตองมีท่ีดินเปนของ

ตนเองหรือเปลา
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ เรียนทานประธานสภาฯ ผูท่ีจะเขารวมคัดเลือกเพ่ือขอรับความชวยเหลือใหมีบาน
(นายก อบต.) ตองมีท่ีดินสําหรับท่ีจะสรางบานโดยอาจเปนของตนเอง  หรือเปนท่ีดินท่ีมีผูบริจาคให

หากเปนท่ีสาธารณะภายในหมูบานก็ตองผานการประชาคมจากหมูบานใหกอสรางบานได
สวนแรงงานในการกอสรางบานก็เปนแรงงานภายในหมูบาน  ชาวบานรวมชวยกัน
ดําเนินการกอสราง  งบประมาณหนึ่งแสนบานอาจจะนอย  แตดวยจํานวนงบประมาณ
หนึ่งแสนบาทเราชวยสนับสนุนใหเปนคาวัสดุอุปกรณ  ภายในหมูบานก็ตองชวยเหลือกัน

นายสมนกึ  เฮียนตัน ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ผมนายสมนึก  เฮียนตัน  ส.อบต.ม.11 ขอเสนอตอสภาฯ
(ส.อบต.ม.11) สําหรับโครงการบานเทิดไท  องคราชันย 84 พรรษา  อบต.ไดดําเนินการมาหลายปแลว

หมูบานใดท่ีไดรับความชวยเหลือใหมีบานแลวจากปท่ีผาน ๆ มา  ก็ควรสละใหกับหมูบาน
อ่ืนบาง

นายสังคม  วงภูดร ขออนุญาตทานประธานสภาฯ
(เลขานุการสภาฯ) 1. เรื่องการอุทิศท่ีดินใหสรางบานเทิดไทฯ  นั้นจะตองมี

หนังสืออุทิศท่ีดินแสดงเปนลายลักษณอักษรระบุจํานวนท่ีดินท่ีอุทิศใหอยางชัดเจน
โครงการนี้เปนโครงการเฉลิมพระเกียรตฯิ  เปนการระดมพลผูท่ีมีจิตศรัทธาในการสรางบาน
ใหกับผูท่ียากไร  เราอาจสรางบานท่ีใชงบประมาณสองแสนบาทหรือมากวานั้นก็สามารถทํา
ได  งบประมาณท่ี อบต.จัดสรรใหนั้นวัตถุประสงคเพ่ือเปนคาวัสดุในการกอสราง เราไม
สามารถเบิกจายคาแรงงานได  วัตถุประสงคหลักก็เพ่ือเปนการแสดงความชวยเหลือ  ความ
รวมมือกันในชุมชน  ชวยสรางบานใหผูยากไรไดมีท่ีอยูอาศัย  เปนการสรางกุศลเพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  การเสนอขอรับการชวยเหลือใหมีบาน
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สามารถเสนอไดทุกภาคสวนไมจํากัดเฉพาะหมูบาน  เรียน  วัด  ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน
สามารถเสนอขอเขารับความชวยเหลือได  คณะกรรมการจะรวมกันพิจารณาผูท่ีสมควรไดรับ
ความชวยเหลือ จะมีการลงไปสํารวจพ้ืนท่ีจริงเพ่ือนํามาเปนฐานขอมูลในการพิจารณาให
ความชวยเหลือ
2. เรื่องบัญชีรายชื่อผูสูงอายุ ขณะนี้เราไดทําการตรวจสอบซึ่งมีความถูกตองและสมบูรณ
เกือบหนึ่งรอยเปอรเซ็น  จะขอใหทานสมาชิกสภาฯ  ไดชวยตรวจสอบและรับรองบัญชี
รายชื่อใหอีกครั้งหนึ่งกอนท่ีจะประกาศใชอยางเปนทางการ  หากมีขอผิดพลาดอยางไรขอให
สมาชิกสภาฯ  ไดแจงให อบต.ไดทราบเพ่ือทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง  เม่ือบัญชีรายชื่อ
ถูกตองสมบูรณก็จะประกาศใช  และจะเขาสูระบบการโอนเบี้ยยังชีพเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารใหกับผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
3. ในขณะนี้เรายังทําการจายเบี้ยยังชีพเปนเงินสด  หากผ◌ู รับเบี้ยยังชีพทานใดไมสามารถ

มา
รับเงินสดดวยตนเองไดขอใหทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนมารับแทน

นายวินัย  พรมมาตร ทานสมาชิกสภาฯ  มีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม
(ประธานฯ)
นายวิรัชน  มีโพธิ์ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ผมนายวิรัชน  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17 ขอเสนอตอทาน
(ส.อบต.ม.17) นายก  อบต. ขณะนี้ อบต.มีรถน้ํา  และจะมีการจัดซื้อรถขนขยะในปงบประมาณ 2556

รถแบ็คโฮก็มี  เพ่ือความคลองตัวในการทํางาน  ผมขอเสนอให อบต.ไดจัดซื้อรถขนยายแบ็ค
โฮ  หากในปงบประมาณ 2556  งบประมาณไมเพียงพอ  หรือจัดซื้อไมทัน  ผมขอเสนอให
มีการจัดซื้อในปงบประมาณ 2557

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ เรียนทานประธานสภาฯ ขอบคุณสําหรับขอเสนอ  ขอนําเรียนวางบประมาณ
(นายก อบต.) อบต.ยังมีนอย หากศักยภาพเรามีเพียงพอก็จะทําการจัดซื้อรถขนยายแบ็คโฮ

คณะผูบริหารขอรับขอเสนอไวพิจารณา
นายสมพร  พูลเปยม ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ผมนายสมพร  พูลเปยม  ส.อบต.ม.9 ขอเรียนถาม
(ส.อบต.ม.9) เรื่องคดีการทุจริตเงินเบี้ยยังชีพ  ขณะนี้มีความคืบหนาอยางไรบาง
นายสังคม  วงภูดร ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ในดานคดีอาญา อบต.  ไดมีการรองทุกขตอเจาพนักงาน
(เลขานุการสภาฯ) สอบสวนตามท่ีเคยไดแจงใหท่ีประชุมทราบแลว ขณะนี้เจาหนาท่ีตํารวจสงเรื่องไปยัง

ปปท.เรียบรอยแลว  ขณะนี้ ปปท. กําลังพิจารณาวาจะดําเนินการสอบสวนคดีเองหรือวา
สงเรื่องใหกับ สภ.โกสัมพีนคร เปนผูดําเนินคดีตอไป  ถา ปปท.ดําเนินการสอบสวน  เม่ือ
เสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวน  ปปท.สงเรื่องรองทุกขไปยังอัยการ  คดีแพงไดมีการสง
เรื่องใหอัยการเพ่ือฟองเรียกคาเสียหายจากผูคํ้าประกันและผูกระทําความผิด  ขณะนี้ก็
เปนการรอหมายเรียกจากศาลเพ่ือเขาสูกระบวนการสอบสวนหาขอเท็จจริงตอไป  ดาน
วินัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบวินัย  อําเภอไดสั่งใหมีการสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม
เนื่องจากการสอบขอเท็จจริงไมมีการระบุรายชื่อผูท่ีตองถูกสอบวินัย  ใหมีการระบุรายชื่อ
ผูท่ีมีความเก่ียวของในเรื่องนี้  เม่ือไดขอมูลครบถวนคณะกรรมการสอบวินัยก็จะเริ่ม
กระบวนการสอบวินัยผูท่ีมีสวนเก่ียวของตอไป  กระบวนการสอบจะใชระยะเวลามาก
นอยเพียงใดมีความรวดเร็วแคไหนข้ึนอยูกับคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งคณะกรรมการสอบ
วินัยก็เปนบุคคลภายนอก  ในการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเปนหนาท่ีของ อบต. ขณะนี้ได
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ดําเนินการทุกอยางเสร็จสิ้นแลวแตนี้ไปก็เปนหนาท่ีผูตรวจสอบภายนอกสํานักงานท่ีจะ
ดําเนินการ

นายปรีชา  ยุทธพันธ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ผมนายปรีชา  ยุทธพันธ  ส.อบต.ม.13 ขอเรียนถาม
(ส.อบต.ม.13) เรื่องรถแบ็คโฮของ อบต.วาขณะนี้ดําเนินการอยูท่ีใด และเรื่องถนนเขาหมูบานหมูท่ี 13

เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม  ท่ีผานมาไดมีการขอความรวมมือจากชาวบานใหมาชวยกันปรับ
เกลี่ยดินท่ีซอมแซมถนนทางเขาหมูบานเนื่องจากถนนเสียหายรถแทบจะวิ่งไมไดเลย โดย
ไดรับความอนุเคราะหดินพรอมรถขนดินจากนายพยับซึ่งไดดําเนินการขุดสระภายใน
หมูบานก็ หลายทานท่ีพบเห็นก็เขาใจวาหมูท่ี 13 บานบุงตะครอไดรับงบประมาณจาก
หนวยงานใดหรือเปลาก็ขอแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบวาทางหมูบานไมไดรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานใด ๆ เลย  เปนการรวมแรงรวมใจจากชาวบานก็ขอฝากทาน
นายกฯ  ไดชวยดูแลถนนเขาหมูบานดวย

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ขณะนี้รถแบ็คโฮดําเนินการอยูท่ีหมูท่ี 4
(นายก อบต.) ชวงอาทิตยท่ีผานมาก็ไดดําเนินการขุดลอกคลองท่ีศูนยสูบน้ําหมูท่ี 1 สวนเรื่องรถ

สําหรับบดเกรดถนนนั้นขณะนี้ไดมีการประสานงานขอความอนุเคราะหไปยัง อบจ.
กําแพงเพชรแลวก็จะเขาดําเนินการใหก็นาจะไดรับการซอมแซมเกือบทุกหมูบาน

นางสาวปภาวรินทร  ใจวอง ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ขณะนี้รถเกรดเตอรของ อบจ.ไดเริ่มเขามา
(เลขานุการนายก อบต.) ดําเนินการแลว ขณะนี้ทํางานอยูท่ีหมูท่ี 5 บานโกสัมพีเนื่องจากเสนทางนั้นมีความ

เสียหายอยางมาก  ทานรองบุญชุบไดเสนอแผนไปยัง อบจ. ระยะทางท้ังสิ้น 30
กิโลเมตร  และทาน  ส.ส.สุรสทิธิ์ วงศวิทยานันท  ไดเสนอแผนเพ่ิมเติมระยะทางอีก 30
กิโลเมตร  ก็จะไดดําเนินการเสนทางจาก  ม.1 ถึง  ม.18 และ ม.4 ม.8 ม.13 ม.
23 ม.25 ซึ่งเปนเสนทางท่ีเชื่อมตอกัน  ก็ขอใหรออีกสักนิด ทานนายกก็ไดมีการเนน
ย้ําวาถนนท่ีเสนทางท่ีเชื่อมตอกันระหวางหมูบานไดมีความสมบูรณสามารถใชงานไดเปน
อยางดี  สวนท่ี  ม.13 ไดดําเนินการซอมแซมไปบางแลวนั้นก็ตองขอขอบคุณท่ีหมูบานท่ี
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางด ี และขอขอบคุณทานสมาชิกหมูท่ี 13
เปนผูนําหมูบานท่ีดีเสียสละเพ่ือชาวบาน

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ขณะนี้เปนชวงฤดูฝน  หมูบานใดท่ีถนนชํารุด
(นายก อบต.) เสียหายก็ขอใหสมาชิกสภาฯ  ไดยื่นคํารองพรอมถายรูปถนนท่ีชํารุดเสียหายแนบมาดวย

นายกก็จะใหชางออกไปสํารวจและดําเนินการแกไขปญหาตอไป
นายบุญชุบ  อนศรี ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ขอแจงเพ่ิมเติมเรื่องการซอมแซมถนน  หมูบานท่ีจะไดรับ
(รองนายก อบต.) การซอมแซมถนนดิน ประกอบดวย  ม.1 ม.4 ม.5 ม.8 ม.13 ม.15 ม.16 ม.18 ม.19

ม.20 ม.23  ม.24 และ ม.25  รวมระยะทางท้ังสิ้น 60 กิโลเมตร  คาดวาจะ
ครอบคลุมทุกหมูบาน  ผูบริหารก็ไดปรึกษากันแลววาถา อบจ.ดําเนินการไมครอบคลุม
อยางไรแลว อบต.ก็จะเขาดําเนินการเอง

นายวิรัชน  มีโพธิ์ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ผมนายวิรัชน  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17 เรื่องการซอมแซม
(ส.อบต.ม.17) ถนนดินไดทราบวาจะมีการดําเนินการใหกับหมูท่ี 23 ก็ขอใหดําเนินการถนนเสนจาก

กลุมซงเชื่อมตอหมูท่ี 17 จุดบานลุงหนวด  เนื่องจากเสนทางนี้คับแคบ  ผูคนใชสัญจร
ไปมาเปนจํานวนมาก

นายบุญชุบ  อนศรี ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ทุกเสนทางท่ีเชื่อมตอกันระหวางหมูบาน  กองชางได
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(รองนายก อบต.) ดําเนินการสํารวจแลวทุกเสนทาง  และขอแจงเรื่องรถแบ็คโฮเนื่องจากตอนนี้  ม.1 ท่ี
ศูนยสูบน้ํา  และ  ม.4 จุดท่ีสูบทําน้ําประปามีความตื้นเขินน้ําไมเพียงพอตองดําเนินการ
ขุดลอกคลองสําหรับสูบน้ําใหม  ก็ตองใหรถแบ็คโฮไปแกไขปญหาใหกับหมูท่ี 1 กอน
และชวงท่ีผานมาก็เปนวันหยุดและขณะนี้ยังดําเนินการท่ีหมูท่ี 4 เม่ือแลวเสร็จก็จะเขา
ดําเนินการใหกับหมูบานทางฝงตะวันตกได

นายวินัย  พรมมาตร มีสมาชิกสภาฯ  ทานใดตองการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมี
(ประธานฯ) ผมขอปดการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุม
ปดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)  ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายสังคม  วงภูดร)

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี

(ลงชื่อ)
(นายวินัย  พรมมาตร)

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี  ปฏิบัติหนาท่ีแทน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี

ผูตรวจรายงานการประชุมถูกตองแลว

ลงชื่อ)      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพร  พูลเปยม)
สมาชิก อบต.หมูท่ี 9

    (ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายปรีชา  ยุทธพันธ)
สมาชิก อบต.หมูท่ี 13

(ลงชื่อ)         เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเหมันต  แอนดอย)
สมาชิก อบต. หมูท่ี 2


